

VŨ THƯ Chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Những năm qua, huyện Vũ Thư thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thể hiện sự tri ân của cán bộ, nhân dân toàn huyện.



Kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công tại xã Tân Phong (Vũ Thư).

Ông Phạm Chí Dũng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Vũ Thư hiện có trên 7.000 đối tượng chính sách, trong đó có 5 lão thành cách mạng, 2 cán bộ tiền khởi nghĩa, 357 mẹ Việt Nam anh hùng, 1.792 thương binh, 1.121 bệnh binh, 1.737 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học... Để thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công (NCC), hàng năm, huyện thường xuyên tuyên truyền về chính sách ưu đãi NCC của Đảng, Nhà nước; chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với NCC; tập trung giải quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận người tham gia hoạt động kháng chiến, NCC với cách mạng. Hiện toàn huyện có trên 7.000 NCC được hưởng trợ cấp

hàng tháng với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng. Cùng với việc chi trả trợ cấp thường xuyên đầy đủ, kịp thời, đúng quy định cho các đối tượng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ động phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với thân nhân NCC như cấp thẻ BHYT, lập hồ sơ ưu đãi về giáo dục, đào tạo nghề cho con em gia đình chính sách; rà soát, tiến hành cấp đổi thẻ, cấp bổ sung BHYT cho các đối tượng, bảo đảm chính xác, kịp thời. dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, huyện đã chuyển quà của Chủ tịch nước, của tỉnh đồng thời tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho trên 7.000 NCC trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ ưu đãi giáo dục cho trên 6.500 lượt học sinh, sinh viên là con em NCC với số tiền

lên đến hàng tỷ đồng. Thực hiện tốt chế độ điều dưỡng, chế độ cấp trang thiết bị, dụng cụ chỉnh hình cho NCC. Bên cạnh đó, tập trung giải quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận người tham gia hoạt động kháng chiến. Một trong những hoạt động nổi bật trong việc chăm lo đời sống gia đình chính sách, NCC đực, đảo tạo nghề cho con em gia đình chính sách; rà soát, tiến hành cấp đổi thẻ, cấp bổ sung BHYT cho các đối tượng, bảo đảm chính xác, kịp thời. dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, huyện đã chuyển quà của Chủ tịch nước, của tỉnh đồng thời tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho trên 7.000 NCC trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ ưu đãi giáo dục cho trên 6.500 lượt học sinh, sinh viên là con em NCC với số tiền

tổng số 311 hộ đăng ký xây mới và sửa chữa đã có 71 hộ đang cải tạo và xây dựng nhà ở. Ngoài ra, từ nguồn kinh phí 400 triệu đồng từ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của huyện, huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà..., qua đó tạo thêm nguồn lực giúp cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình, đối tượng chính sách trên địa bàn. Thương binh hạng 2/4 Đồng Quang Lâm ở thôn Ô Mễ 4, xã Tân Phong từng có 7 năm tham gia chiến đấu tại chiến trường, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mặc dù đã ngoài 70 tuổi nhưng ông vẫn sống trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp suốt 30 năm. Được tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà mới cùng sự giúp đỡ của con cái và ngày công của hàng xóm, ngôi nhà rộng 45m² của ông đã khởi công xây dựng năm 2017, đến nay đã vào sử dụng. Chia sẻ với chúng tôi, ông không giấu được xúc động: Từ khi ở trong ngôi nhà mới tôi mừng lắm, thấy vui và khỏe ra nhiều. Qua đây chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến những gia đình chính sách như chúng tôi.

Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), ngoài các suất quà của trung ương, tỉnh trao cho NCC, huyện Vũ Thư đã xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn đến tận gia đình trao nhận người tham gia hoạt động kháng chiến. Một trong những hoạt động nổi bật trong việc chăm lo đời sống gia đình chính sách, NCC đực, đảo tạo nghề cho con em gia đình chính sách; rà soát, tiến hành cấp đổi thẻ, cấp bổ sung BHYT cho các đối tượng, bảo đảm chính xác, kịp thời. dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, huyện đã chuyển quà của Chủ tịch nước, của tỉnh đồng thời tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho trên 7.000 NCC trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay đã hỗ trợ ưu đãi giáo dục cho trên 6.500 lượt học sinh, sinh viên là con em NCC với số tiền

NGUYỄN CƯỜNG

Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát

Từ đầu năm đến nay, viện kiểm sát nhân dân hai cấp có nhiều biện pháp đổi mới quản lý, chỉ đạo, điều hành, xác định rõ khâu đột phá thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, qua đó góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước và nhân dân.



Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

Năm 2018, ngành Kiểm sát đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai, nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; nâng cao tác phong, trách nhiệm của người cán bộ kiểm sát trước yêu cầu cải cách tư pháp. Ngay từ đầu năm, viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã chỉ đạo làm tốt công tác kiểm sát việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm; kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự, án dân sự, kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp, qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để làm tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, trong thời gian tới, ngành Kiểm sát tiếp tục thực hiện tốt phương châm "Đoàn kết, đổi mới - trách nhiệm, kỷ cương - chất lượng, hiệu quả"; trọng tâm là công tác tổ chức cán bộ. Đẩy mạnh hợp chặt chẽ với các ngành trong khối Nội chính, chủ động nắm tình hình vi phạm, tội phạm, tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tham nhũng; làm tốt công tác phòng ngừa, xử lý các vi phạm, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

(Đồng chí Lại Hợp Nhân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh)

hàng ngày và kiểm sát định kỳ, đột xuất nơi giam, giữ. Trong đó, viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã trực tiếp kiểm sát 26 cuộc, 8 cuộc kiểm sát đột xuất nhà tạm giữ; kiểm sát 100% hồ sơ, thủ tục và việc thực hiện chế độ đối với 561 người bị tạm giữ và 1.042 người bị tạm giam bảo đảm đúng pháp luật; không xảy ra việc quá hạn giam, giữ. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã nghiên cứu kiểm sát 56 hồ sơ xét giám thời hạn tù, đã đề nghị không xét giám đối với 2 phạm nhân do không đủ điều kiện; xét rút ngắn thời gian thử thách đối với 45 người bị phạt tù treo và xét giám thời hạn chấp hành án cải tạo không giam giữ đối với 10 bị án. Công đồng nắm chắc số bị án để đôn đốc thi hành, nhất là đối với người bị kết án phạt tù đang tại ngoại; trực tiếp xác minh, kiểm sát chặt chẽ việc tạm đình chỉ, hoãn chấp hành án phạt tù, góp phần hạn chế số bị án phạt tù chưa thi hành án. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp phối hợp với MTTQ cùng cấp kiểm sát, giám sát tại 88 UBND cấp xã về công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ. Qua kiểm sát đã ban hành 1 kháng nghị và 18 kiến nghị yêu cầu khắc phục các vi phạm.

Cùng với làm tốt công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, trong thời gian qua, viện kiểm sát nhân dân hai cấp thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tăng cường nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vụ việc, các khiếu nại, tố cáo phức tạp phát sinh. Chủ động triển khai, chỉ đạo các đơn vị duy trì và tăng cường công tác kiểm sát và phối hợp trong việc thực hiện Pháp lệnh số 16 và Nghị định số 36 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo...



Viện kiểm sát nhân dân phối hợp tòa án nhân dân thường xuyên mở các phiên tòa lưu động.

NGUYỄN TÙNG

Bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân

Những năm qua, Công an xã Tân Bình (thành phố Thái Bình) chủ động phối hợp với Công an thành phố bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng, buôn bán chất ma túy, giữ bình yên cho cuộc sống của người dân.

Xã Tân Bình hiện có 1.765 hộ với hơn 5.100 khẩu. Là địa bàn cửa ngõ vào thành phố Thái Bình với hai tuyến đường chính chạy qua là quốc lộ 10 và tỉnh lộ 454, lại có khu công nghiệp với hơn 1.500 nhân khẩu tạm trú, tạm vắng nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã tiềm ẩn nhiều phức tạp. Hiện nay, xã Tân Bình quản lý 14 trường hợp tù tha, 18 trường hợp có liên quan đến sử dụng ma túy, trong khi lực lượng công an viên chỉ có 10 người khiến công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn.



Công an xã Tân Bình thu dọn biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè.

Ông Lê Chí Thành, Trưởng Công an xã Tân Bình cho biết: Trước tình hình trên, Công an xã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND xã và Công an thành phố, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hàng năm, Công an xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều phương án phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của học sinh, người dân, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội và các hình thức mê tín dị đoan. Phân công các đồng chí

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, cùng cố hoạt động của 4 mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng thôn Đình cho biết: Địa bàn cuối thôn Đình từ lâu đã trở thành điểm nóng về ma túy nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nên trong những năm qua trên địa bàn thôn không phát sinh thêm đối tượng nghiện ma túy. Tình trạng các đối tượng thường hay lui tới phía cuối thôn Đình để sử dụng ma túy nay đã không còn. Một số đối tượng nghiện đã được sử dụng viên của các đoàn

thể chấp thuận đi cải tạo và điều trị cai nghiện ma túy bằng Methadone. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nên trong những năm qua, Công an xã Tân Bình đã phát hiện và triệt phá nhiều vụ án, bàn giao nhiều đối tượng hình sự cho Công an thành phố điều tra, xử lý. Điển hình, hồi 13 giờ 5 phút ngày 19/5/2017, qua theo dõi, Công an xã Tân Bình đã bắt được đối tượng Hà Xuân Quý, sinh năm 1989, thường trú tại thôn Vĩnh Gia, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình có hành vi phá cửa, ăn trộm tài sản của nhà dân. Qua khai thác, Hà Xuân Quý là đối tượng đã gây ra 8 vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố trong thời gian trước đó. Đối tượng ngay sau đó được bàn giao cho Công an thành phố xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, một số vụ án có tính chất phức tạp, các đối tượng dùng các loại vũ khí như dao, kiếm, mã tấu đe dọa đến tính mạng lực lượng công an viên cũng được Công an xã Tân Bình xử lý kịp thời. Từ đầu năm đến nay, Công an xã Tân Bình đã đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, xử lý 25 vụ trộm cắp, thu giữ nhiều tang vật vụ án, góp phần giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Nhờ làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, nhiều năm liền, Công an xã Tân Bình được UBND thành phố, UBND xã Tân Bình tặng giấy khen.

TIẾN DAT